
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

มตชิน 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซตก์รงเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

เวบ็ไซตม์ตชิน 

ผู้จัดการออนไลน ์

 

ปลดั สธ. ช่วยผูป้ระสบอุบติัเหตุ 

   -เสนอข่าว แวดวงสาธารณสขุมกีารแชร์ภาพ นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ลงจากรถยนต์ส่วนตัวเพ่ือช่วยเหลือ

ผู้ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์ พร้อมทั้งกล่าวถึงกรณีนี้ ว่า เหตุเกิดขณะกาํลังเดินทางไป

ทอดกฐินพระราชทานที่วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกบัโทรเรียก

รถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 มารับตวัคนเจบ็ไปรพ. โชคดทีี่คนเจบ็ซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนตส์วมหมวกนิรภยัจึงไม่ได้รับ

บาดเจ็บมาก และได้รับรายงานว่าขณะนี้ ปลอดภัยแล้ว ทั้งนี้  ขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวัง ไม่ดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ เคารพกฎจราจร ต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อน หากพบเหน็อุบัติเหตุ

ระหว่างทางต้องระมดัระวังในการลงไปช่วยเหลือด้วย เพราะหลายคร้ังพบว่ามกีารเกดิอบุตัเิหตซุํา้ระหว่างการช่วยเหลือ 

ต้องทาํสัญลักษณ์ให้รถคันอื่นทราบว่ามีอุบัติเหตุ ส่วนการปฐมพยาบาลต้องดูว่าคนเจ็บมีสติหรือไม่ หายใจหรือไม่ 

หายใจสะดวกหรือมสีิ่งอดุกั้นทางเดินหายใจหรือไม่ ไม่ควรเคล่ือนย้ายคนเจบ็เอง เพราะอาจจะทาํให้เกดิการเคล่ือนที่

ของกระดูกได้ ที่สาํคญัต้องโทรแจ้ง 1669 เข้ามาช่วยเหลือนาํคนเจบ็ส่งรพ. 

 

มตชิน, เวบ็ไซต์

ผู้จัดการออนไลน์, 

เวบ็ไซตส์าํนักข่าวอสิรา 

กญัชาทางการแพทย ์

  -เสนอข่าว นายอาทติย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสติ แถลงข่าวข้อสรุปการหารือร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสงัคม

กญัชาเพ่ือการแพทย์สาํหรับประชาชน ประกอบด้วย พล.ร.ต.ชาญชัย เจริญสวุรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย น.ส.

รสนา โตสติระกูล กรรมการมูลนิธสิุขภาพไทย นายวิฑรูย์ เล่ียนจาํรูญ ผอ.มูลนิธชิีววิถี น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้

ประสานงานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ผู้แทนมูลนิธเิข้าถงึเอดส ์ผู้แทนมูลนิธเิพ่ือผู้บริโภค ว่า ได้

ข้อสรปุร่วมกนัในการออกแถลงการณซ์ึ่งจะถงึนายกรัฐมนตรี และสนช. ที่จะหารือร่วมกบักรมทรัพย์สนิทางปัญญา กรณี

การรับคาํขอสิทธิบัตรสารสกดัจากกัญชา และจะต้องมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ ที่เสนอโดย สนช. 

เพ่ือให้ดาํเนินการแก้ปัญหาตามข้อแถลงการณ์ โดยเฉพาะเร่ืองของการผูกขาดกัญชาและการเพิกถอนคาํขอสทิธบิัตร

กญัชา ขณะนี้ทราบว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งทีมขึ้นมาแก้ปัญหาแล้ว หากไม่เป็นไปตามที่ย่ืนแถลงการณ์กจ็ะฟ้องร้อง

กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

    นายปานเทพ แถลงว่า สนช. กาํลังแก้ไขกฎหมายเพ่ือปลดลอ็กกญัชาให้สามารถใช้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

และการแพทย์แผนไทย แต่สธ.กลับพยายามจาํกัดการใช้สารสกดักญัชาให้ใช้ได้เฉพาะประโยชน์ทางราชการ ตัดสทิธิ

ประชาชนไม่ให้ใช้ประโยชน์ และตัดสทิธภิมูิปัญญาแพทย์แผนไทย ขณะที่ก.พาณิชย์รับคาํขอจดสทิธบิัตรสารสกดัของ

กญัชาและวิธกีารใช้กญัชา ส่งผลขัดขวางนวัตกรรมที่จะเกดิจากนักวิจัยไทยและภมูิปัญญาแพทย์แผนไทย สร้างความ

เสยีหายให้กบัประเทศชาต ิจึงขอเรียกร้อง ดงันี้  1.ต้องไม่ให้มกีารผูกขาดการใช้ประโยชน์จากกญัชาเฉพาะราชการหรือ

ต่างชาติ หรือเอกชนรายใดรายหนึ่ง ต้องให้ประชาชนมีสิทธิใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 2.ยกเลิกคาํขอจดสิทธิบัตร

กญัชาทุกฉบับทนัท ีและพิจารณาคาํขอตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 3.หยุดสร้างอุปสรรคขัดขวางการสร้างนวัตกรรม

และการวิจัยและใช้ข้ออ้างการวิจัยเพ่ือจาํกัดใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยกาํหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก

มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน สามารถวิจัยกญัชาในการแพทย์ได้อย่างอสิระ และ 4.ปลดลอ็กการใช้กญัชาเพ่ือให้แพทย์

แผนไทยสามารถใช้ได้ 

    นายคมสนักล่าวว่า ขอให้ปลดลอ็กออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดโดยสิ้นเชิง เนื่องจากการเปล่ียนจากประเภทที่ 5 เป็น

ประเภทที่ 2 ยังทาํให้เกดิการผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสทิธติามการผลิตยาเสพติดประเภทที่ 2 เช่นเดียวกบั

การกาํหนดให้วิจัยการแพทย์ 5 ปี ส่งผลให้เกดิการผูกขาดโดยผู้ที่ได้รับสทิธ ิ

   นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ต้องแยกระหว่างคาํขอจดสิทธิบัตรกัญชาที่เป็นสารสกัดจาก

ธรรมชาต ิและที่ใช้สารสกดัจากกญัชาเป็นส่วนประกอบ ซึ่งในส่วนของสารสกดัจากกญัชาจดไม่ได้ แต่ถ้าเป็นคาํขอที่ใช้

สารสกดัจากกญัชาเป็นส่วนประกอบและเป็นสิ่งประดษิฐ์ใหม่สามารถย่ืนจดได้ แต่แม้จะได้สทิธบิตัรคุ้มครอง กน็าํมาใช้

ในไทยไม่ได้ เพราะกฎหมายไทยยังไม่ปลดลอ็กให้ใช้กญัชาได้ 

สยามธรุกจิ   -เสนอข่าว นายทศพล ทงัสบุุตร อธบิดกีรมทรัพย์สนิทางปัญญา ยืนยันว่า สารสกดัจากกญัชาไม่ได้รับความคุ้มครอง

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่17 พฤศจิกายน 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 



                                                             สรุปข่าววันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

ตามกฎหมายสิทธบิัตร เพราะเป็นสารสกดัจากธรรมชาติ ทุกคนในไทยมีสิทธทิี่จะวิจัยและนาํมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

ส่วนที่บริษัทต่างชาตย่ืินคาํขอรับสทิธบิัตร ถ้าเป็นสารสกดัจากกญัชา กรมฯ ไม่รับจดอยู่แล้ว แต่ถ้านาํสารสกดัไปผสม

กบัอย่างอื่นจนเกดิเป็นยา สตูรยา หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สามารถย่ืนจดสทิธบิัตรได้ โดยการย่ืนจดที่คาํขอมีเอกสาร

ถูกต้องครบถ้วน และในช่วงที่ประกาศโฆษณา 90 วัน ไม่มีผู้คัดค้าน เจ้าหน้าที่ต้องรับคาํขอเอาไว้ ส่วนจะได้รับจด

หรือไม่ ผู้ตรวจสอบสทิธบิตัรจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป 

โพสตทู์เดย์ 

คอลัมน์ Smart 

ไทยแลนด ์

    -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ อภ.อยู่ในขั้นตอนการเตรียมสถานที่ปลูกและ

ขออนุญาตจากอย. ส่วนขั้นตอนการสกัดสารสกดัต้นแบบและการพัฒนาสตูรตาํรับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขณะนี้ ได้รับ

กญัชาของกลาง 100 กก. เพ่ือนาํมาสกดัเป็นสารสกดัต้นแบบ และอยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑย์า ขณะเดยีวกนั

ได้ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจการปนเป้ือนโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้ อ-รา และจะได้ผลิตภัณฑน์ํา้มัน

หยดใต้ล้ินจากสารสกดักญัชาภายในเดือนม.ค. 2562 ทั้งนี้  บอร์ด อภ. ได้อนุมัติงบ 120 ล้านบาท สาํหรับการปลูก

และการพัฒนาสายพันธุเ์พ่ือเป็นวัตถุดบิในการสกดัในระดับกึ่งอุตสาหกรรม ขณะนี้กาํลังปรับปรุงสถานที่ที่โรงงานสาร

สกดัคลอง 10 หลังจากนั้นจะผลิตสารสกดัต้นแบบเพ่ือขึ้นทะเบยีนจากกญัชาสายพันธุท์ี่ปลูกเองต่อไป คาดว่าจะปลูกได้

เองภายในปลายปี 2562 สาํหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมจะปลูกที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 1,500 ไร่ ตั้ง

โรงงานผลิตเป็นคอมเพลก็ซ์พร้อมกบัวิจัยสมุนไพรและโรงงานผลิตสมุนไพรอื่นๆ 

 

ไทยโพสต ์สยามรัฐ

เวบ็ไซต ์thaipr 

คลินิกหมอครอบครวั 

   -เสนอข่าว รพ.ชลบุรี และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รพ.บ้านโพธิ์ ร่วมกบั มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสขุภาพ

แห่งชาติ จัดงานสมัมนา "เชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สู่ศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก" แลกเปล่ียน

เ รียนรู้ ก าร พัฒนาสมรรถนะคลินิกหมอครอบครัว  ด้วยหลักเ รียนร่วมสหวิ ชาชีพ  และการ เ รียนรู้ เ พ่ื อ 

การเปล่ียนแปลง เพ่ือดูแลอาชีวเวชศาสตร์ในกลุ่มแรงงานไทย-ต่างด้าว ในเขตสขุภาพที่ 6 โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬา

ฯ ปรับหลักสูตรการสอน เน้นเชี่ยวชาญรักษาระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในชุมชนมากขึ้ น โดยใช้พ้ืนที่เขตสุขภาพ

ที่ 6 เป็นฐานการเรียนรู้  ขณะที่ WHO พร้อมสนับสนุนและแบ่งปันองคค์วามรู้จากไทยขยายไปทั่วโลก 

   นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.มนีโยบายปฏริปูระบบบริการสขุภาพระดับปฐมภมูิ โดยมุ่งหวังให้

ประชาชนสามารถจัดการตนเองด้านสขุภาพ ผ่านทมีหมอครอบครัว ซึ่งจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทมี 

คอยให้คาํปรึกษาและร่วมดูแลประชาชน ตั้งเป้าในอกี 10 ปี ข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ประจาํตวั 

   ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อดีตผู้ตรวจฯ สธ. เขตฯ 6 กล่าวว่า เวชศาสตร์ครอบครัวของเขตสุขภาพที่ 6 เป็น

พ้ืนที่พิเศษเนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรม ต้องมีระบบการดูแลด้านสาธารณสุขที่ครบวงจรแก่ประชาชนที่อยู่ในวัย

ทาํงาน ทั้งการป้องกนัการเกดิโรค การดูแลสขุอนามยั และการคุ้มครองผู้บริโภค  

 

กรงุเทพธรุกจิ 

เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 

การใชย้าปฏิชีวนะในสวนสม้ 

   -เสนอข่าว กลุ่มติดตามปัญหายาชายแดน ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) พบปัญหาการใช้ยา

ปฏชิีวนะในผกัผลไม้ในภาคเหนือ โดยเฉพาะในส้มโอและส้ม โดยพบว่ามสีวนส้มจาํนวนหนึ่งใช้ยาอะมอ็กซีซิลลินฉีดต้น

ส้มเพ่ือรักษาโรคกรีนนิ่ง และมแีนวโน้มที่จะใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในภาคอื่น ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคได้รับยามือ

สองและเกดิการตกค้างในสิ่งแวดล้อมจนก่อให้เกดิปัญหาเชื้ อดื้อยา ล่าสดุ สธ. ได้เร่งตรวจสอบเร่ืองนี้  โดยเฉพาะการ

สบืหาเส้นทางการจาํหน่ายยากลุ่มนี้ ให้กบัเกษตรกร เพราะจัดเป็นยาอนัตราย  

   นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายอย.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบแล้ว และให้

สสจ.ในพ้ืนที่ที่มสีวนส้มและพบปัญหาการใช้ยาปฏชิีวนะนี้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบด้วย  

   ด้าน นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. ให้สมัภาษณว่์า อย.ได้ดาํเนินการ 2 ส่วน 1.ให้ สสจ.ในพ้ืนที่ที่มีสวน

ส้ม ตรวจสอบการกระจายยาอะมอ็กซีซลิลินไปยังเกษตรกรสวนส้ม 2.อย.จะกาํชับไปยังผู้ผลิตให้กระจายยาแก่ร้านขาย

ยาเท่านั้น ไม่สามารถขายให้เกษตรกรได้ หากตรวจพบผู้กระทาํความผดิจะดาํเนินการตามกฎหมาย 

 

มตชิน 

คลินิกโรคจากการทํางาน 

   -เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการการแพทย์ สปส. เปิดเผยว่า สปส.ร่วมมือกับ สธ. จัดตั้งคลินิก

โรคจากการทาํงาน เพ่ือดูแลลูกจ้างที่เจบ็ป่วยด้วยโรคที่เกดิจากการทาํงานอย่างเป็นระบบ ในปี 2561 มรีพ.เข้าร่วม

โครงการฯ 109 แห่ง เป็นรพ. สงักดั สธ. 103 แห่ง รพ.สงักดัมหาวิทยาลัย 5 แห่ง และรพ.สงักดักทม.อกี 1 แห่ง 

ลูกจ้างที่สงสยัว่าเจบ็ป่วยด้วยโรคจากการทาํงานสามารถเข้ารับบริการที่คลินิกโรคจากการทาํงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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โดยให้นายจ้างย่ืนแจ้งการประสบอนัตรายตามแบบ กท.16 ที่สาํนักงานประกนัสงัคมเขตพ้ืนที่/จังหวัด เพ่ือขอหนังสอื

ส่งตวัไปยังรพ.ที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทาํงาน หรือตดิต่อคลินิกโดยตรง  

 

ข่าวสด ไทยรัฐ มตชิน 

คมชัดลึก ไทยโพสต ์

โพสตทู์เดย์ แนวหน้า 

ประชาชาตธิรุกจิ 

 เวบ็ไซตส์ปริงสน์วิส ์

เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

เวบ็ไซต ์sanook 

 

แพทยล่์วงละเมิดคนไข ้

  -เสนอข่าว ความคบืหน้ากรณคีนไข้สาวแจ้งจับนายแพทย์วัย 53 ปี อ้างก่อเหตขุ่มขนืและอนาจารระหว่างตรวจภายใน

ที่คลินิก และมกีารเจรจาจ่ายเงินเพ่ือให้เร่ืองเงียบ  

   ล่าสดุ นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่าได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สธ. ลงไปติดตามเร่ืองพร้อมกบั

นพ.สสจ.นครสวรรคแ์ล้ว ซึ่งเร่ืองนี้ เป็นเร่ืองจริยธรรมแพทย์ เบื้องต้นขอติดตามผลการสอบสวนก่อน เพราะคดีข่มขืน

เป็นคดอีาญา ต้องลงโทษทางวินัยอยู่แล้ว และยํา้ว่าในรพ.รัฐมมีาตรฐานตามที่ราชวิทยาลัยสตูนิรีแพทย์กาํหนด 

   ด้าน นพ.บุญชัย ธรีะกาญจน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. กล่าวว่า ทราบว่าผอ.รพ.ต้นสงักดัได้เรียกตัวแพทย์คนดังกล่าวมา

หารือแล้ว ซึ่งเหตเุกดิภายในคลินิกส่วนตวั แต่เมื่อเจ้าตวัยังรับราชการ เร่ืองนี้ทาํให้เกดิความเสื่อมเสยี กอ็าจนาํไปสู่การ

ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงที่เกดิขึ้น  

   นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ กล่าวว่า ต้องรอผลการสืบสวนจากตาํรวจก่อน ส่วนรพ.ได้

ตั้งคกก.สบืสวนข้อเทจ็จริง ซึ่งแพทย์ได้ปฏเิสธและให้ข้อมูลเหมอืนที่ให้การกบัทางตาํรวจ คือ ใช้เคร่ืองอลัตราซาวด์ซึ่ง

สวมถุงยางอนามยัป้องกนัตดิเชื้อสอดเข้าไปตรวจภายใน เนื่องจากยังไม่มคีวามผดิที่ชดัเจนจึงยังไม่ได้สั่งพักงาน 

   ด้าน ร.ต.อ.รัชพล ขวัญเซ่ง ร้อยเวรเจ้าของคดี เปิดเผยว่า ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธและจะไปให้การในช้ันศาล 

ขณะนี้ รอผลตรวจพิมพ์ลายนิ้ วมอื ประมาณ 10-15 วันจะสรปุสาํนวนส่งฟ้องได้ ส่วนผลการตรวจพิสจูน์ผู้เสยีหายของ

รพ.ตาํรวจ ไม่พบคราบอสจุิ แต่พบร่องรอยบางอย่างเท่านั้น 

   พ.ต.ท.บุญเชิด จันทร์มณ ีรอง ผกก. (สอบสวน) สภ.เมอืงนครสวรรค์ เจ้าของคดี เปิดเผยว่าได้รับการประสานงาน

จาก น.ส.ศรันยา หวังสุขเจริญ หรือทนายนิด้า ว่าจะพาผู้เสียหายรายอื่นๆ มาแจ้งความดาํเนินคดีแพทย์คนดังกล่าว

เพ่ิมเตมิ คาดว่าน่าจะเป็นสปัดาห์หน้า สาํหรับผู้ต้องหารายนี้ เคยถูกแจ้งความก่อเหตุลักษณะเดียวกนักบัคนไข้หลายปี

แล้ว ปีละประมาณ 2-3 คด ีล่าสดุเมื่อเดอืน พ.ค.ที่ผ่านมา แต่กส็ามารถไกล่เกล่ียยุตคิดไีด้ตลอด 

     ด้าน นพ.จักรพงษ์ ลีลาพร แพทย์ผู้ถูกกล่าวหา กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการติดต่อกนั แต่ทุกอย่างเป็นการพูดคุยเชิง

เทคนิคทางการแพทย์ เช่น ใช้คาํว่าที่รักเพ่ือกระตุ้นการรักษา บางอย่างเป็นเร่ืองของจรรยาแพทย์ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

ซึ่งรพ.ได้รายงานไปยังปลัด สธ. ทราบตามกรอบของราชการแล้ว ยังคงทาํงานไปตามปกติ และจะตั้งทนายต่อสู้คดี

ต่อไป ยินดใีห้ความร่วมมอืกบัแพทยสภาในการตรวจสอบ ยืนยันว่าเป็นการรักษาและเป็นการเข้าใจผิดของคนไข้ ส่วน

กรณีโอนเงิน 3 แสนบาทให้ผู้เสียหายนั้น เนื่องจากเอน็ดูและทราบว่าผู้เสียหายเดือดร้อน จึงโอนเงินไปให้ด้วย

ความหวังด ี 

 

เดลินวิส ์คมชัดลึก 

มตชิน ข่าวสด 

เวบ็ไซต ์sanook 

เวบ็ไซต ์innnews 

เวบ็ไซต ์tnamcot 

รพ.พระราม 2 ปฏิเสธการรกัษา 

    -เสนอข่าว ทพ.อาคม ประดษิฐสวุรรณ ผอ.สาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส. กล่าวถึงกรณีการ

ร้องเรียนตรวจสอบมาตรฐานรพ.พระราม 2 และรพ. ชี้ แจงว่าขออนุญาตจากทางเขตแล้ว ว่า เขตอนุญาตให้

เปล่ียนแปลงพ้ืนที่ใช้สอย ส่วน สบส.เป็นการอนุญาตให้ใช้สถานที่รักษาพยาบาล เมื่อรพ.ขอเขตแล้วจะต้องมาขอ

อนุญาตสบส. เพ่ือเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานและอนุญาตให้เปิดใช้พ้ืนที่ แต่ยังไม่ได้ขอ และจากที่ตรวจสอบมาตรฐาน

รพ. เร่ืองบุคลากรถอืว่าครบ แต่มบีางส่วนยังไม่ได้ย่ืนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  

เดลินวิส ์

คอลัมน์ X-RAY 

สขุภาพ 

 

  -เสนอบทความ นพ.สัญชัย ชาสมบัติ รองเลขาธกิาร สพฉ. แนะนาํวิธีปฏิบัติตัวเมื่อถูกนํา้กรด ว่า ต้องเอาสารออก

จากร่างกายให้เรว็ และปกป้อง 3 อวัยวะสาํคัญคือ ลูกตา ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร โดย 1.รีบเอา

เสื้อผ้าที่ถูกสารนั้นออกไปจากตวั 2.เนื่องจากยังไม่ทราบว่าสารอะไร ปริมาณความเข้มข้นเท่าไหร่ อย่าเพ่ิงล้างนํา้ เพราะ

จะทาํให้สารนั้นกระจายหรือไปโดนส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ให้ใช้ผ้าสะอาดซับสารออกก่อน กรณีหาผ้าซับไม่ได้ ให้ล้าง

ออกด้วยนํา้สะอาดนานกว่า 15 นาท ีโดยพยายามไม่ให้โดนผิวส่วนอื่น แล้วรีบมารพ. กรณีโดนสารที่มีฤทธิ์กดักร่อนที่

ใบหน้า ต้องรีบหลับตาให้สนิท พยายามอย่าหายใจเข้า ควรสั่งนํา้มูกออก ล้างปาก บ้วนปากด้วยนํา้สะอาดหลาย ๆ 

รอบ แล้วรีบมารพ.ให้เรว็ที่สดุ โดยระหว่างทางอาจใช้ผ้าสะอาดชุบนํา้ค่อยๆ ซบัออก 

 

เดลินวิส ์

นกัมวยเด็ก 

  -เสนอข่าว นพ.เกยีรตภิมู ิวงศ์รจิต อธบิดกีรมสขุภาพจิต กล่าวถงึกรณนีักมวยเดก็วัย 13 ปี เสยีชีวิตหลังถูกต่อยนอ็ก

หัวกระแทกเวท ีว่า การออกกาํลังกายเล่นกฬีาเป็นสิ่งด ีแต่กฬีาหลายชนิดเสี่ยงบาดเจบ็รนุแรงได้ อย่างกรณนีักมวยเดก็ 

หากขึ้นชกในสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม กาํลังหมัดของคู่ต่อสู้ เดก็สามารถทาํให้เกิดการสะบัดของคออย่างเฉียบพลัน 
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หลอดเลือดสมองอาจฉีกขาด และก้อนเลือดกดทับสมองจนเสียชีวิตได้ การถูกชกโดยตรงที่ศีรษะอาจทาํให้เกดิการ

เสยีดสรีะหว่างเนื้ อสมองกบักะโหลก และเนื้ อสมองได้รับการกระทบกระเทอืนซํา้ๆ ในระยะยาวจะทาํให้ประสทิธภิาพ

ของสมองถดถอยอย่างมาก ดงันั้น ต้องเลือกกฬีาที่เหมาะสมกบัช่วงวัยและสภาพร่างกายของเดก็ หลีกเล่ียงกฬีาที่อาจ

ก่อให้เกิดความบอบชํา้ของร่างกายและสมอง ควรเน้นให้เดก็มคีวามสุข สนุก รู้จักนํา้ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ ชนะ และได้

พัฒนาทกัษะที่จาํเป็น 

 

ข่าวสด เดลินวิส ์

จบัยาแกป้วดปลอม 

  -เสนอข่าว พล.ต.ต.สรุเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบช.สตม. ในฐานะรอง ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

และสารสนเทศ ร่วมกับ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธกิาร อย. พร้อม จนท.อย. จนท.ตร. นาํหมายศาลบุกทลาย

โกดังผลิตยาแก้ปวดหรือยาแทก็ซี่ปลอมย่านตล่ิงชัน กรุงเทพฯ รวบ 4 ผู้ต้องหา ของกลางมูลค่า 20 ล้าน ดาํเนินคดี

ผลิตยาปลอม ผลิตยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบยีนตาํรับยา โดยเมื่อกลางเดือนส.ค.เคยบุกทลายที่สมุทรสาครแล้ว แต่ยังลักลอบ

ผลิตส่งขายในร้านยาและเวบ็ไซต ์

    นพ.ธเรศ กล่าวว่า โกดังที่เข้าตรวจค้นถือว่าเป็นโกดังขนาดใหญ่ที่ลักลอบผลิต โดยปกติแล้วการผลิตยาควบคุม

พิเศษจะต้องรายงานอตัราการผลิตให้ อย.ทราบ และร้านขายยาจะสามารถจาํหน่ายต่อคร้ังได้ไม่เกนิ 20 เมด็ ภายใน

ร้านมไีด้ไม่เกนิ 1,000 เมด็ และห้ามจาํหน่ายให้เดก็อายุตํ่ากว่า 17 ปี  

 

สยามธรุกจิ 

หมอเถือ่น 

    -เสนอข่าว นพ.ณฐัวุฒิ ประเสริฐสริิพงศ์ อธบิดกีรม สบส. กล่าวว่า ได้รับเบาะแสการลักลอบฉีดสารเสริมความงาม

ถงึที่พักโดยหมอกระเป๋าในย่านมนีบุรี จึงได้ร่วมมือกบัตาํรวจกองกาํกบัการ 1 กองบังคับการปราบปราม และอย. บุก

จับหมอกระเป๋าได้ 2 ราย รายแรกเป็นหญิง อายุ 31 ปี สาํเรจ็การศึกษาด้านการตลาด จับได้ขณะเข้ามาให้บริการฉีด

สารเสริมความงามในที่พักของผู้รับบริการ ส่วนรายที่ 2 เป็นหญิง อายุ 42 ปี เป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล จับได้ในที่

พักตนเองขณะให้บริการ  

 

ไทยรัฐ 

รณรงคแ์กไ้ขปัญหาฝุ่นละออง 

    -เสนอข่าว นายแมนรัตน์ รัตนสคุนธ ์ผวจ.สระบุรี เป็นประธานเปิดกจิกรรมรณรงคท์าํความสะอาดลดฝุ่ นละอองเขต

ควบคุมมลพิษ ต.หน้าพระลาน โดยมี รองผวจ.สระบุรี รองผอ.กอ.รมน. นายอาํเภอเฉลิมพระเกียรติ สสจ.สระบุรี 

นายกเทศมนตรี ต.หน้าพระลาน พร้อมด้วยส่วนราชการ อปท. และผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรมบริเวณ  

ร.ร.บ้านคุ้งเขาเขยีว ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกยีรต ิจ.สระบุรี เพ่ือแสดงพลังในการที่ร่วมกนัแก้ไขปัญหาฝุ่ นละออง

ในพ้ืนที่ กระตุ้นให้ประชาชนในพ้ืนที่เหน็ความสาํคญัในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งหน้าบ้านของตนเองและในชุมชน 

 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

ผลสํารวจการรบับริการ รพ. 

  -เสนอข่าว ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สาํนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสาํรวจภาคสนาม เร่ือง สาํรวจทุกข์จากบริการ

รพ. จาํนวน 2,587 คน ระหว่าง 1 – 16 พ.ย. 2561 พบว่า ร้อยละ 50.6 ใช้สทิธปิระกนัสขุภาพถ้วนหน้า รองลงมา 

ร้อยละ 28.0 ใช้สิทธิประกนัสงัคม ร้อยละ 11.6 ใช้สิทธิข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 7.2 ใช้สทิธปิระกันชีวิต

บริษัทเอกชน และร้อยละ 2.6 ใช้อื่นๆ ตามลาํดับ ทุกข์จากบริการรพ.ที่ต้องเร่งปรับปรุงด่วนที่สุด ได้แก่ รอคิวนาน 

ร้อยละ 33.5 รองลงมาคอื แพทย์ พนักงาน พยาบาล ไม่ยินดีต้อนรับ พูดจาไม่ดี ร้อยละ 15.2 จัดยาให้ราคาถูก ไม่มี

คุณภาพ มุ่งแต่เอากาํไร ร้อยละ 13.4 ปัญหาเกี่ยวกบัแพทย์ เช่น รักษาไม่ตรงโรค ผดิจรรยาบรรณ ร้อยละ 8.7 ปัญหา

ผลกระทบจากการรักษา ร้อยละ 4.2 และ อื่นๆ เช่น ไม่รับรักษาคนไข้ ร้องเรียนแล้วเงียบ จ่ายค่ายาเอง เลือกปฏบิัต ิ

ไม่เตม็ใจรักษา สถานที่ไม่สะอาด ระบบไม่ด ีร้อยละ 7.4 ในขณะที่ ร้อยละ 17.6 ไม่มปัีญหา 

    ค่าคะแนนเฉล่ียความพอใจจากการใช้สทิธรัิกษาพยาบาล คะแนนเตม็ 10 พบว่า พอใจค่อนข้างมาก7.06 คะแนน 

โดยผู้ใช้สิทธิข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐมีความพอใจสงูสดุ 7.83 คะแนน รองลงมาคือ สิทธิประกันชีวิต บริษัทเอกชน 

7.20 คะแนน สทิธปิระกนัสงัคม พอใจ 6.98 สทิธปิระกนัสขุภาพถ้วนหน้า พอใจ 6.74 คะแนน 

   อนัดบัความพอใจต่อรพ.รัฐบริการด ีคะแนนเตม็ 10 รพ.จุฬาภรณ์ได้ 9.25 รพ.ศิริราช 8.74 รพ.จุฬาลงกรณ์ และ 

รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 8.53 รพ.มหาราชนครราชสมีา และรพ.รามา 8.41 รพ.พระมงกุฎเกล้าและรพ.ราชวิถ ี

8.27 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 8.18 และรพ.สงขลานครินทร์ 8.11  

 

ไทยรัฐ 

คอลัมน์ ข่าวสั้นทนัโลก 

โครงการหมอชวนวิ่ง 

   -เสนอข่าว นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธกิาร อย. นพ.จิณณพิภัทร 

ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดง และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จ.



                                                             สรุปข่าววันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

นครพนม ระยะทาง 6 กม. เพ่ือเสริมสร้างสขุภาพให้แขง็แรง กระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสขุภาพด้วยการออก

กาํลังกาย และส่งผลดต่ีอการเสริมสร้างความสมัพันธอ์นัดรีะหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบัประชาชน 

ไทยรัฐ   -นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า รพ.บ้านโป่งเร่ิมรับมอบคทาวิ่งวันที่ 22 พ.ย. 2561 

บริเวณหน้า ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาลูกแก จ.กาญจนบุรี เวลาประมาณ 12.00 น. วิ่งเข้ารพ.บ้านโป่ง ขอเชิญประชาชนที่

สนใจเข้าร่วมวิ่งโดยพร้อมเพรียงกนั เพียงซื้อเสื้อตวัละ 200 บาท 

 

ไทยโพสต ์

กิจกรรมวิ่งตา้นโรค NCDs 

    -เสนอข่าว ก.พาณชิย์ ก.มหาดไทย ก.เกษตรฯ สธ. สสส. และมูลนิธสิมาพันธช์มรมเดินวิ่งเพ่ือสขุภาพไทย ร่วมมือ

กนัจัดกิจกรรมประชาสมัพันธ ์เดิน-วิ่ง Great Food Good Run 2018 "วิ่งปลอดภัย กนิอาหารปลอดสาร ไร้โรค 

NCDs" เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักเร่ืองการมกีิจกรรมทางกาย พร้อมเลือกบริโภคอาหารที่ดีจากสนิค้าเกษตร

อนิทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสนิค้าเกษตรนวัตกรรม ในวันที่ 23 ธ.ค. 2561 ณ สนามกฬีาศุภชลาศัย สมัครได้ที่

เวบ็ไซต ์www.thaijogging.org. 

 

เดลินวิส ์

ปัญหายางพาราคาตํา่ 

  -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ ก.เกษตรฯ แก้ปัญหาราคายางพาราตกตํ่าอย่าง

เร่งด่วน โดยนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เตรียมเสนอที่ประชุมครม.วันที่ 20 พ.ย. ขออนุมัติงบฯ 20,000 ล้าน

บาท แก้ปัญหายางพาราเฉพาะหน้า และตั้งเป้าเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ สร้างแรงจูงใจด้วยมาตรการ

ด้านภาษี พร้อมขอความร่วมมอืหน่วยราชการต่างๆ อาท ิก.ศึกษาธกิาร ก.สาธารณสขุ, ก.กลาโหม และก.พัฒนาสงัคม

ฯ ให้สั่งซื้อผลิตภัณฑจ์ากยางพาราจาก กยท. เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้ยางในประเทศ 

 


